

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

สมัยแรก

วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมมะค่าทอง ชั้นสอง อาคารศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย จีบสันเทียะ	ประธานสภาฯ		
๒	นายสนธยา พาขุนทด	รองประธานสภาฯ		
๓	นายอำนาจ จันทร์สันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นายปัญญาดี วงษ์ศรีชา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นายสายชล หมวดสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นายสุคนธ์ เคียนตะขบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕		
๗	นางสาวณิชาภัทร จันทะกุล	สมาชิกสภา อ.ต. หมู่ที่ ๖		
๘	นายแจ้ง แก้วถาวร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘		
๙	นายสร้อย พิพัฒน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์	เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ พลกล้า	นายก อบต.มะค่า		
๒	นางพรวิทย์ศรีภักดิ์	รองนายก อบต. มะค่า		
๓	นายแก้ว ทองดี	รองนายก อบต. มะค่า		
๔	นาย วัฒน ธรรม	เลขานุการ		
๕	นางสาววรรณิศา อังกอ	สภาวัฒนธรรมหมู่ที่ ๑		
๖	นางสาววรรณิศา นรมนพทา	ตพ. วัฒนธรรมหมู่ที่ ๖		
๗	นายสุวิทย์ วัฒน	สภาวัฒนธรรมหมู่ที่ ๗		
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				

## ผู้ไม่มาประชุม

๑. -

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์ พลกล้า นายกองค้การบรหการส่วนตำบลมะค่า
๒. นายพรชัย ศรีเนาวรัตน์ รองนายกองค้การบรหการส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๑
๓. นายแหว ทงดี รองนายกองค้การบรหการส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒
๔. นายแอต พัพฒน์ เลขานุการนายกองค้การบรหการส่วนตำบลมะค่า
๕. นางสาววรินทร์ ธงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาววรรณวลี พรหมเมตตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๗. นางสาวปวีณา วทสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

## บันทึกการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่ามาครบองค์ประชุม นายพลทัต คุสกุลภัทรพงศ์ เลขานุการสภาองค์การบรหการส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญ นายสมชาย จีบสันเทียะ ประธานสภาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่า จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานสภาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่าแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่าได้ทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยมีนายแจ้ง แก้วถาวร เป็นประธานกรรมการ นายสนธยา พาขุนทด เป็นกรรมการ และนายธรรมลักษณ์ พัพฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการรับทราบ

ที่ประชุมฯ

๑.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

แจ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ในวันนี้ท่านนายกองค้การบรหการส่วนตำบลมะค่า จึงได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๑) ต่อที่ประชุมสภาองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่า ซึ่งปรากฏว่าองค์การบรหการส่วนตำบลมะค่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖ และมีค่าระดับความพึงพอใจต่อผลการ

/ดำเนินงานขององค์การบรหการส่วนตำบลมะค่า

ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าในภาพรวม ได้คะแนน ๘.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมดังนี้ พอใจมากอยู่ที่ร้อยละ ๓๒ พอใจอยู่ที่ร้อยละ ๖๖ และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ ๒ และมีปัญหาอุปสรรคที่พบในการติดตามแผน ดังนี้

- 1) แผนงาน/โครงการต่างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีจำนวนมากจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- 2) งบต.มะค่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ/กิจกรรมได้ครบทุกโครงการ
- 3) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานและโครงการต่างๆได้ครบทุกโครงการ

จึงขอแจ้งให้ท่าน ส.อบต.มะค่าทุกท่านรับทราบ

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว นั่นคือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ครั้งที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ (เอกสารประกอบการพิจารณา ๑)

ที่ประชุมฯ

มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๙ เสียง (นับองค์ประชุมได้ ๙ คน)

## ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายพลทัต คุสุกุลภัทรพงศ์

เลขานุการสภา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า นายณรงค์ พลกล้า ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายณรงค์ พลกล้า

นายก อบต.มะค่า

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม นายณรงค์ พลกล้า เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ในวรรคแรกว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และในวรรคสามของ มาตราเดียวกันนี้ บัญญัติว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย ในการนี้ ได้มอบเอกสารให้เลขานุการสภาฯ แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาฯ เพื่อใช้เป็น เอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ (เอกสารประกอบการประชุม ๒)

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกระผม ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาตำบลมะค่า สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อีกทั้งดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้กระผมได้กำหนดนโยบายหลักที่ต้องดำเนิน อย่างต่อเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบาย

งานสานต่อ ก่องานใหม่ กับแนวทางพัฒนาทุกๆด้าน ตามแนวทางเดิมที่สำเร็จมาแล้ว พร้อมสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาตำบลมะค่าต่อไป ดังนี้

๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น ขยายไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

๒ สนับสนุนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓ สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชุมชน

๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ฯ มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

๕ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม วันสำคัญและประเพณีต่างๆ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้บริหารอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้

๖ พัฒนาการดำเนินงานของ อสม. อปพร. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๗ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตลาดเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

๘ เน้นแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์” เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ดังกล่าวข้างต้นนั้น กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาฯ แห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นและความสุขของประชาชนตำบลมะค่าสืบไป

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้ซักถามและอภิปราย

นายอำนาจ จันทร์สันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ซักถามเรื่องแนวนโยบายขยายเขตไฟฟ้า/ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอขอบคุณที่นายกฯ มีนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชน และประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬา และขอฝากนโยบายที่ ๗ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย

นายณรงค์ พลกล้า

นายก อบต.มะค่า

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ทุกท่าน ผมและทีมงานผู้บริหารได้กำหนดแผนพัฒนาตำบลในทุกๆ ด้าน

แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย สำหรับการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงทุกโครงการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าต้องการอะไร นั่นคือการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบนโยบาย

๓.๒ เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์

เลขานุการสภาฯ แจ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่าได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๓ คน

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า คนที่ ๑ เชิญครับ

นายสนธยา พาชุนทด

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า คนที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่ารับรอง ๒ ท่าน

นายอำนาจ จันทร์สันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า หมู่ที่ ๗

นายแจ้ง แก้วถาวร

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า หมู่ที่ ๗

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า คนที่ ๑ อีก เชิญครับ (รอสักครู) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า คนที่ ๑ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า หมู่ที่ ๑๐ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูลค่า คนที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒ เชิญครับ

นายอำนาจ จันทร์สันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ขอเสนอนายสุคนธ์ เคียนตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่ารับรอง ๒ ท่าน

นางสาวณิชากัทธ จันทะกุล

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

ขอรับรองคำเสนอของนายอำนาจ จันทร์สันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๑

นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอรับรองคำเสนอของนายอำนาจ จันทร์สันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอผู้ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒ อีก เชิญครับ (รอสักครู่) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายสุคนธ์ เคียนตะขบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๕ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๒

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓ เชิญครับ

นายสายชล หมวดสันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

ขอเสนอนายสร้อย พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่ารับรอง ๒ ท่าน

นายอำนาจ จันทร์สันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑

ขอรับรองคำเสนอของนายสายชล หมวดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๓

นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอรับรองคำเสนอของนายสายชล หมวดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๓

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอผู้ที่เหมาะสมได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓ อีก เชิญครับ (รอสักครู่) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม /เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก

- เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุป ได้ว่า นายสร้อย พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๙ ได้รับ เลือกลงเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓
- ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ
- ๓.๓ เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
- นายสมชาย จีบสันเทียะ
- ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นายพลหัตถ์ คุสุกุลภัทรพงศ์
- เลขานุการสภาฯ แจ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้คัดเลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล มะค่าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๓ คน
- นายสมชาย จีบสันเทียะ
- ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๑ เชิญครับ
- นายสนธยา พาชุนทด
- สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ขอเสนอ นายแจ้ง แก้วถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๘ เป็น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๑
- นายสมชาย จีบสันเทียะ
- ประธานสภาฯ กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่ารับรอง ๒ ท่าน
- นายอำนาจ จันทรสันเทียะ
- สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๗
- นายสายชล หมวดสันเทียะ
- สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๗
- นายสมชาย จีบสันเทียะ
- ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอ ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๑ อีก เชิญครับ (รอสักครู่) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอ อนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอ ชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๑



บริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๑ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายแจ้ง แก้วถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า หมู่ที่ ๘ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๒ เชิญครับ

นายสายชล หมวดสันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

ขอเสนอนางสาวณิชากัทร จันทะกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๒

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่ารับรอง ๒ ท่าน

นายปัญญาดี วงษ์ศรีธา

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

ขอรับรองคำเสนอของนายสายชล หมวดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ละค่า หมู่ที่ ๓

นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐

ขอรับรองคำเสนอของนายสายชล หมวดสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ละค่า หมู่ที่ ๓

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอ ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๒ อีก เชิญครับ (รอสักครู) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอ อนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอ ชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๒ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นางสาวณิชากัทร จัน- ทะกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า หมู่ที่ ๖ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๒

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ คัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๓ เชิญครับ

นายสนธยา พาขุนทด

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

ขอเสนอนายปัญญาดี วงษ์ศรีธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า คนที่ ๓

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภา

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่ารับรอง ๒ ท่าน

นางสาวณิชากัทร จันทะกุล

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละค่า หมู่ที่ ๗

นายสร้อย พิพัฒน์  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙

ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
หมู่ที่ ๗

นายสมชาย จีบสันเทียะ  
ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอ  
ผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓ อี๊ก เขียวศรี (รอสักครู) มีไหมศรี ถ้าอย่างนั้นผมขอ  
อนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอ  
ชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายปัญญาดี วงษ์ศรี  
ชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๒ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า คนที่ ๓

๓.๔ เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมอบหมายเป็น  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายพลทัต คุสุกุลภทรพงศ์

เลขานุการสภาฯ

แจ้งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ  
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน  
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน ๒ คน ในวันนี้จึงขอให้ประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มะค่าร่วม  
เป็นคณะกรรมการดังกล่าว จำนวน ๒ คน

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ  
มอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๑ เขียวศรี

นายสนธยา พาชุนทด

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

ขอเสนอ นายสมชาย จีบสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๔  
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่ารับรอง ๒ ท่าน

นายสายชล หมวดสันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓

ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาชุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
หมู่ที่ ๗

นางสาวณิชาภัทร จันทะกุล

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรองคำเสนอของนายสนธยา พาขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๗

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๑ อีก เชิญครับ (รอสักครู่) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๑ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายสมชาย จีบสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๕ ได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๑

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๒ เชิญครับ

นายสร้อย พิพัฒน์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ ขอเสนอนายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๒

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่ารับรอง ๒ ท่าน

นายอำนาจ จันทรสันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ขอรับรองคำเสนอของนายสร้อย พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๕

นายสายชล หมวดสันเทียะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ขอรับรองคำเสนอของนายสร้อย พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๕

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าที่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ได้เสนอผู้ที่สมควรได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๒ อีก เชิญครับ (รอสักครู่) มีไหมครับ ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนับหนึ่ง นับสอง นับสาม เมื่อไม่มีการเสนอชื่อเป็นอย่างอื่นอีก จึงทำให้มีผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๒ เพียงคนเดียว จึงเป็นอันสรุปได้ว่า นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการมอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า คนที่ ๒

๓.๕ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายพลทัต คุณสกุลภัทรพงศ์

เลขานุการสภาฯ แจ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ แจ้งว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายในงบลงทุน ดังนี้

๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) ราคา ๗,๕๐๐ บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ  
และวิชาการ

๒. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง  
ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ  
ภายใน

๓. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) ราคา ๗,๕๐๐ บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายใน  
และการตรวจสอบภายใน

๔. จัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับสูงต่ำ จำนวน ๑ ตัว ราคา ๒,๕๐๐ บาท แผนงาน  
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๕. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง  
ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ  
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ตามที่ได้นำเสนอท่านสมาชิกทุก  
ท่านแล้ว (เอกสารประกอบการประชุม ๓)

ที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่  
๑ จำนวน ๕ รายการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง (นับองค์ประชุมได้  
๑๐ คน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เสนอเรื่องอื่นๆเข้าสู่ที่ประชุมฯ

นายสนธยา พาชุนทด  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

สอบถามเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหลายจุด และสอบถามความคืบหน้า  
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมวางท่อ ม.๙ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

นายณรงค์ พลกล้า

นายก อบต.มะค่า

ก่อนอื่นขอแนะนำทีมงานผู้บริหาร ดังนี้

๑. นายพรชัย ศรีเนาวรัตน์ รองนายก อบต.คนที่ ๑
๒. นายแหว ทงดี รองนายก อบต.คนที่ ๒
๓. นายแอต พิพัฒน์ เลขาธิการนายก อบต.มะค่า

ตอบข้อซักถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะได้คุยกับช่างแล้วจะดำเนินการซ่อมแซมวันจันทร์นี้  
สำหรับโครงการซ่อมแซมวางท่อ ม.๙ จะติดตามให้ และเสนอให้มีการประชุมสภา อบต.  
ประจำเดือนเฉพาะเดือนที่ไม่เปิดประชุมสมัยสามัญ และอยากให้ สมาชิก อบต.ได้อบรม  
อาชีพ. เพื่อจะได้มีกำลังพลใช้งานต่างๆ อย่างแข็งขัน

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมฯ

กล่าวขอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพิ่มเติม  
ไม่มี

นายสมชาย จีบสันเทียะ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าทุกท่านที่ทำให้การ  
ประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายพลทัด คุสุกุลทรัพย์วงศ์)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายแจ่ง แก้วถาวร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสนธยา พาชุนทด)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายธรรมลักษณ์ พิพัฒน์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขาธิการ

รับรองรายงานการประชุม



(นายสมชาย จีบสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ระเบียบวาระการประชุม  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  
สมัยแรก  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ชั้น ๒ อาคารศูนย์บริการประชาชนตำบลมะค่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าแจ้งต่อที่ประชุม  
๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
๑.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ครั้ง  
แรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอใหม่

มติที่ประชุมฯ

๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

มติที่ประชุมฯ

๓.๒ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

มติที่ประชุมฯ

๓.๓ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
มะค่า

มติที่ประชุมฯ

๓.๔ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อ  
มอบหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมะค่า

มติที่ประชุมฯ

๓.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

\*\*\*\*\*